

สิทธิพร เจริญเมือง (เลขที่ 004858)

โทร. 02-659-8026, 02-659-8028

E-mail : sitti.pom@uobkayhian.co.th

GTB – สำหรับคนชอบ “ห่อ”

Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn

ที่มา ในสัปดาห์...

ตามหลักแล้ว ก่อนที่เหนือเมฆจะหาหุ้นมาเขียนลง บาดตาเซียน มักจะมีการนั่งดูรูปแบบการแกว่งตัวในช่วงท้ายๆ ตลาด แบบหนึ่งๆ หน่อย หนึ่งๆ ที่ ก็ดูมาทั้งวันนั้นแหละนะ แต่ถ้าเห็นว่ายังน่าสนใจ ก็จะมาเอาเข้าบาดตาเซียนต่อเลย... ซึ่งบางครั้ง ก็ต้องลุ้นต่อกันว่า วันต่อไป จะยังไปได้อีกมากน้อยแค่ไหน หรือว่าจะเล่นแค่หลอก แล้วกดหัวคว่ำลงมา หรือ บางครั้ง เคยดูไว้ก่อนปิดตลาดในช่วงเช้า กะว่าบ่ายๆ น่าจะมีลุ้นเล่นช่วงบ่าย ซึ่งถ้าไม่เล่น ก็ยังสามารถห่อกลับบ้านได้ แต่ถ้าเล่นแรงในช่วงบ่ายๆ เลยนั่น ก็อาจจะแกะกินก่อนเลยก็ได้... อย่างวันวาน ช่วงที่เขียนบทวิเคราะห์ห่อกลับบ้านนั้น ก็มีอยู่ 2 ตัวที่จะเลือก คือ RWI และ GTB แต่เห็นด้วยรูปแบบการวางซื้อวางขายของ GTB น่าสนใจดี ก็เลยเลือก GTB เป็นห่อกลับบ้าน และนั่น ก็ได้ห่อมาถึงวันนี้เลย เข้าบาดตาเซียน แล้วก็ต้องมาลุ้นกันในวันนี้ต่อ... ถ้าเลือก RWI วันวานคงได้แกะกินกันไปหมดแล้ว ไม่ได้ห่อกลับ และก็คงไม่มีเอาเข้าบาดตาเซียนแน่ แต่ก็ไม่ใช่ไรครับ หากว่าวันนี้ GTB จะไม่ขึ้น คนที่ห่อมาจากวันวาน หรือมาซื้อวันนี้ ก็ยังสามารถจะห่อหรือถือเล่นรอบเก็บกำไรต่อไปได้ ด้วยรูปแบบสัญญาณเทคนิคแบบนี้เนี่ย มันก็น่าสนใจอยู่ไม่น้อยเหมือนกัน ก็ฝากติดตามด้วยนะครับ รายการ “ห่อกลับบ้าน” และ รายการ “จับกระทิง” ซึ่งหุ้นจะเหมือนกันหรือไม่ อันนี้ก็แล้วแต่กรณี ถ้าซื้อตามห่อกลับบ้าน แล้วไม่วิ่งขึ้น เราก็มาอัพเดทกันในรายการ จับกระทิง กันอีกที หรืออาจจะมาเขียนในคอลัมน์ “บาดตาเซียน” ด้วยก็ได้... ส่วนเรื่องการ LIVE เรื่องอื่นๆ กำลังคิดอยู่ครับ

ดูตามเกม...

จริงๆ แล้ว สัญญาณทางเทคนิค ดีตั้งแต่วันวาน ซึ่งการทำ New High ได้เนี่ย ก็น่าจะต้องวิ่งขึ้น แต่เหมือนยังมีอาการเล่นแกม กตๆ ไว้อยู่... วันนี้ก็อาจจะรู้ ว่ากดขาย หรือกดเพื่อเอาของ

แนวรับ : ... 1.17-1.15 หรือสู้ได้ถึงระดับ 1.10 พอได้

เป้าหมาย : ... 1.40-1.50 หรือ มองยาวๆ ก็หวัง 2.00

Price Chart...(GTB)



ความเห็น ... จากสัญญาณทางเทคนิค

กราฟราคาหุ้น GTB... จริงๆ แล้ว วันวานก็มีสัญญาณของหุ้นที่มี MA. ในรูปแบบนี้ อยู่หลายๆ ตัว รวมทั้ง RWI ด้วยนั้นแหละครับ... การทำ New High ได้ จะวิ่งขึ้นเลยทันที หรือจะยังรีๆ รอๆ ก็เป็นไปได้ทั้งนั้น... แต่ดูที่สัญญาณของ MA. ยังอยู่ในไม่ตันๆ ถ้าราคาไม่พลิกลงมาต่ำกว่า 1.10 เสียก่อน โอกาสของการเป็นกระทิง ที่ จะวิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง ก็ยังคงคาดหวังได้ โดยราคาที่เส้น MA. เรียงตัวกันนั้น อยู่แถวๆ 1.00 นั้นแปลว่าเราจะมองเป้าหมายยาวๆ ไว้ก่อนได้ที่ 2.00 หรือ ถ้าจะเอาจริงๆ ก็อาจจะสูงกว่าด้วยก็ได้... ดังนั้น ราคาตรงเนี่ยก็น่าสนใจ หรือ ถ้าเจอหุ้นที่มีรูปแบบ MA. ที่เพิ่งเริ่มจะมีสัญญาณแบบนี้ ก็ตามชอบนะครับ (เอาหุ้นที่ชอบ)